



อากม ลีน Zipmex ต้องรับผิดชอบ กำกับ ก.ล.ต. เข้มงวดบริษัทได้ไลเซนส์

นายอากม เต็มพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับความคืบหน้ากรณี Zipmex Thailand นั้น ตอนนี้ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประสานงานไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกองปราบปราม รวมถึงประสานงานหน่วยงานกำกับในประเทศสิงคโปร์ เพื่อดูแลเรื่องของ Zipmex และมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และเชิญบริษัท Zipmex มาทำการชี้แจง โดยหลักการที่ให้อำนาจการกำกับดูแลที่เข้มงวด และการดูแลผลประโยชน์ของผู้ลงทุน ซึ่งเป็นหลักการที่สำคัญที่ได้ฝากไว้

ทั้งนี้ การดูแลนักลงทุนผู้เสียหาย อาจจะต้องไปดูขอบเขตของตามกฎหมาย โดยบริษัท Zipmex ได้ทำธุรกรรมนอกเหนือขอบเขตของกฎหมายหรือไม่ และขณะนี้ ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานดูแลกำกับอย่างใกล้ชิด และกระทรวงการคลังได้กำกับมาโดยตลอดว่า

ทุกบริษัทที่ได้รับใบอนุญาต (License) ศูนย์ซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลและนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดตามใบอนุญาตอย่างเคร่งครัด ตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับบริษัท Zipmex

“ตอนนี้ ก.ล.ต. ก็รายงานเรามาเป็นระยะ ๆ ถึงสถานการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งเราก็ดูแลทั้ง 2 ด้าน ทั้งด้านบริษัทและลูกค้า และเราจะเน้นไปทางด้านบริษัทมากกว่า โดยจะต้องให้บริษัทรับผิดชอบ โดยการดูแลผู้เสียหายรายย่อย บริษัทก็ต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นลูกค้าของคุณ และหน่วยงานกำกับก็ต้องดูแลใกล้ชิด

ทางด้านการเงินก็จะมีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในด้านตลาดทุน คริปโทเคอร์เรนซี เราก็มีกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลปี 61 ดังนั้น คนที่ทำหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ก็คือ ก.ล.ต. ส่วนจะมีการปรับปรุงกฎหมายหรืออะไรนั้น เพิ่มเติมนั้นก็อยู่ระหว่างให้ ก.ล.ต. ดูอยู่ว่าจะต้องมีการปรับปรุงจุดไหนทั้งในเรื่องของคริปโท และสินทรัพย์ดิจิทัล”

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ที่หุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



เฟด ขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.75% ตั้งเป้าลดเศรษฐกิจ มั่นใจไม่ถดถอย

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับเฟดอีกครั้ง เมื่อมีมติเอกฉันท์ให้ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.75% ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยได้ขึ้นไปอยู่ในช่วง 2.25-2.5% นับเป็นการขึ้นดอกเบี้ยในอัตราสูงผิดปกติคือ 0.75% เป็นครั้งที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อควบคุมเงินเฟ้อที่พุ่งสูงในรอบ 40 กว่าปี โดยเดือนมิถุนายนทะยานไปถึง 9.1%

แถลงการณ์ของคณะกรรมการชี้ว่า ถึงแม้ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการใช้จ่ายและการผลิตจะอ่อนตัวลง แต่การจ้างงานช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง อัตราว่างงานยังคงต่ำ ขณะที่เงินเฟ้อยังสูงขึ้นเนื่องจากความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน รวมทั้งราคาอาหารและพลังงานที่สูง ตลอดจนแรงกดดันด้านราคาที่เกิดขึ้นในวงกว้าง

“เจอโรม พาวเวลล์” ประธานเฟด แถลงเพิ่มเติมหลังการประชุมว่า เฟดยังคงมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะลดระดับเงินเฟ้อ ซึ่งจะตามมาด้วยผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยทั่วไป รวมทั้งการจ้างงาน อย่างไรก็ตาม เฟดคิดว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำให้อัตราเติบโตของเศรษฐกิจลดลงในปีนี้ โดยเป็นไปได้ที่เศรษฐกิจจะขยายตัวต่ำกว่าแนวโน้มระยะยาวสักช่วงหนึ่ง

“เราคิดว่า มีความจำเป็นที่จะทำให้เศรษฐกิจเติบโตต่ำกว่าศักยภาพสักระยะหนึ่ง เพื่อให้เศรษฐกิจชะลอลง” ประธานเฟดกล่าว พร้อมกับย้ำว่า ไม่เชื่อว่ในขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐถดถอย ถึงแม้ว่าไตรมาสแรกจะติดลบและคาดว่าไตรมาส 2 แทนจะไม่ขยายตัวก็ตาม ลองจินตนาการว่าถดถอยคืออะไร มันหมายถึงการเติบโตลดลงของหลาย ๆ อุตสาหกรรมมากกว่า 2 เดือน แต่สถานการณ์ในปัจจุบันดูเหมือนไม่ได้เป็นอย่างนั้น เพราะตลาดจ้างงานส่งสัญญาณชัดเจนมากเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ มีหลายส่วนของเศรษฐกิจเติบโตดีขึ้นไปด้วยซ้ำ”

ประธานเฟดยังกล่าวอีกว่า ถึงแม้การขึ้นดอกเบี้ยสูงมากกว่าปกติอีกครั้งในการประชุมครั้งหน้าจะเป็นเรื่อง

เหมาะสม แต่การตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับข้อมูลในขณะนั้นเป็นหลัก แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการเหมาะสมอีกเช่นกันที่จะขึ้นดอกเบี้ยช้าลงในช่วงที่เราอยู่ระหว่างการประเมินผลของการขึ้นดอกเบี้ยที่มีต่อเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

โดยตลาดคาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกอย่างน้อย 0.5% ในเดือนกันยายน ขณะที่บางส่วนเชื่อว่า จะปรับขึ้นอีก 0.75% เป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกัน และเชื่อว่า จะเริ่มลดดอกเบี้ยในฤดูร้อนหน้า ส่วนบรรดาเจ้าหน้าที่หลายคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอย่างสุดโต่งจนถึงเดือนกันยายน จากนั้นจึงค่อยประเมินว่าการขึ้นดอกเบี้ยส่งผลอย่างไรต่อเงินเฟ้อ

เจมี ค็อกซ์ หัวหน้าผู้จัดการ แฮร์ริส โฟแนนเชี่ยล กรุประบุว่า เฟดกำลังบรรลุเป้าหมายของการขึ้นดอกเบี้ย ถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าจะเงินเฟ้อจะเป็นอย่างไร แต่ผลกระทบหลักที่เกิดขึ้นแล้วก็คือตลาดมั่นใจว่าเฟดจะไม่ปล่อยให้เงินเฟ้อเป็นตัวถ่วงผู้บริโภครวมและภาคธุรกิจ

ไมเคิล เพียร์ซ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโส แคปิตอลอีโคโนมิคส์ในนิวยอร์ก ชี้ว่า การขึ้นดอกเบี้ยในระดับดังกล่าวทำให้อัตราดอกเบี้ยเข้าใกล้ระดับ “เป็นกลาง” โดยที่เงินเฟ้อจะเริ่มลดลงจากจุดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งสัญญาณเศรษฐกิจที่อ่อนแอ เราจึงคิดว่าเฟดจะระมัดระวังมากขึ้นในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไป อาจจะขึ้นเพียง 0.5% ในเดือนกันยายน

ขณะที่ โบรอัน คัลตัน หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์พิตช์ เรตติ้ง ให้ความเห็นว่า หากดูจากตลาดจ้างงานที่แข็งแกร่งและเงินเฟ้อที่ยังไม่ยอมลดลงมา ชี้ให้เห็นว่าการปรับนโยบายการเงินยังต้องดำเนินต่อไปอีกนาน ดังนั้น การคิดว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยในปีหน้าจึงเป็นเรื่องเร็วเกินไป

ด้านนักวิเคราะห์ของแบล็กร็อก ระบุว่า เฟดคงไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวอย่างนุ่มนวล คาดว่าเฟดจะเปลี่ยนท่าทีในปีหน้าเมื่อผลกระทบจากการขึ้นดอกเบี้ยที่มีต่อเศรษฐกิจเริ่มชัดเจนขึ้น

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ

พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษาจีน - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน

- Service Skill - Team Work - การเสริมสร้างภาวะผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th





บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น จำกัด
Tontan Corporation Investment Advisory Securities Co., Ltd.

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 235/24 ถนนราชบุรีพัฒนา แขวงราชบุรีพัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของวิสามัญผู้ถือหุ้นและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับงวดบัญชี 1 มกราคม 2565 ถึงสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จัก

ขอพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
หิมาสินท์ กฤษณา
(นางหิมาสินท์ กฤษณา)
กรรมการ

235/24 ถนนราชบุรีพัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร: (02) 927-5800 โทรสาร: (02) 927-5880
235/24 Thonon Rat Phantana, Saphansong, Khet saphansong, Bangkok 10240 Tel: (02) 927-5800 Fax: (02) 927-5880
www.tontanincorp.com www.facebook.com/tontanincorp

ฉบับที่ 2897 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 1

ทำที่ บริษัท มีเดีย แอนด์ พรินท์ติ้ง จำกัด
เลขที่ 711 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

19 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีเดีย แอนด์ พรินท์ติ้ง จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 711 ซอยอ่อนนุช 39 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

- เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องการเพิ่มกรรมการของบริษัทฯ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นไปประชุมแทนด้วยขอขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอ้อไท ต้นสุวรรณโสภณ)
กรรมการ

ฉบับที่ 2897 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 2

บริษัท เดอะไนน์ซิเคิล จำกัด

เลขที่ 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เดอะไนน์ซิเคิล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบอำนาจ

โดยหนังสือฉบับนี้ บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า คณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 202 อาคารเลอคอนคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี)
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องการนำทรัพย์สินเข้าโครงการ Asset Warehousing ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



ณิชาภัทร มหาสารังค์กุล
(นางนิชาภัทร มหาสารังค์กุล, นางสาวศรินทร์ญา มหาสารังค์กุล)
กรรมการ

ฉบับที่ 2897 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 3

บริษัท ดีไนน์โฮลดิ้ง จำกัด

202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดีไนน์โฮลดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ดีไนน์โฮลดิ้ง จำกัด กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 202 อาคารเลอคอนคอร์ด ชั้น 22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณาการเลิกหุ้นของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการเข้าร่วมโครงการพักทรัพย์คหณภัท.กรุงไทยของบ.เดอะไนน์ซิเคิล
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม หรือ Zoom ตามกำหนดวัน เวลา โดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และมีความประสงค์แจ้งตัวแทนเข้าร่วมประชุมขอได้โปรดทำการมอบอำนาจโดยใช้นามชื่อมอบอำนาจที่ได้ในนามนี้ และนำนามบอกต่อผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ *ณิชาภัทร มหาสารังค์กุล*
(นางณิชาภัทร มหาสารังค์กุล)

ฉบับที่ 2897 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ลำดับที่ 4

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม



วารสาร CPD&ACCOUNT 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **530 บาท** (ปกติ ~~720 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **CPDOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร CPD & ACCOUNT

วารสารสำหรับนักบัญชี เพื่ออัปเดตความรู้ ความเคลื่อนไหว มาตรฐานทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Accounting Style

อัปเดตข้อมูลเรื่องราวน่าสนใจ ประเด็น Hot ในแวดวงอาชีพนักบัญชี และเทคนิคในการทำงานของนักบัญชี ที่จะมาแนะนำด้วยภาษาต่างๆ เป็นกันเอง

Tax Talk

บทความคอลัมน์ชื่อดัง ที่จะมาเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีที่น่าสนใจ ด้วยวิธีการนำเสนอที่สนุกและเข้าใจง่าย

Learning

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมายแรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



รับส่วนลด

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th (ราคาคอร์สไม่เกิน 2,000.- หรือตามที่บริษัทกำหนด)



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด

ในการลงประกาศ หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee



สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสาร HR Society 1 ปี (12 ฉบับ)

พิเศษ **1,920 บาท** (ปกติ ~~2,400 บาท~~)

เพียงใช้โค้ด : **HROOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร HR Society Magazine

วารสารสำหรับผู้บริหารยุคใหม่ เพื่อเพิ่มความรู้ ทักษะด้านการบริหารคน ทั่วศาสตร์ และศิลป์ รวมทั้งอัปเดตข่าวสารทางด้านกฎหมายแรงงาน และความเคลื่อนไหวที่สำคัญ โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Cover Story

สัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารองค์กร ผู้บริหารงาน HR ถึงแนวคิด เทคนิค บริหารและพัฒนา “คน” ทริพยากรสำคัญที่สุดขององค์กร

HRM & HRD

ความรู้และแนวคิดด้านการจัดงาน HR รวมถึงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมกับยุค

กฎหมายแรงงาน

เจาะประเด็นน่าสนใจของกฎหมายแรงงาน ซึ่งผู้บริหารและคนทำงาน ควรเข้าใจอย่างถูกต้องจากนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ พร้อมอัปเดตกฎหมาย แรงงานและกฎหมายประกันสังคมที่เปลี่ยนแปลง

Psychology

เปิดมุมมองเสริมความรู้ในเชิงจิตวิทยา ที่จะช่วยให้เข้าใจและบริหาร “คนในองค์กร” ซึ่งแตกต่างหลากหลายได้เพิ่มมากขึ้น

Lifestyle

แนะนำเคล็ดลับในการพัฒนาตนเอง แนวคิดสร้างแรงบันดาลใจ กิจกรรม พ่อนคลาย เพื่อเติมความสุขให้กับคนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับหนังสือ

กฎหมายแรงงาน ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 350 บาท)



รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 1 ครั้ง



รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น

www.thaicorporatenews.com



สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า OokBee

สมัครวันนี้ มีแต่คุ้ม

วารสารเอกสารภาษีอากร 1 ปี (12 ฉบับ)
พิเศษ **2,000 บาท** (ปกติ 2,640 บาท)



เพียงใช้โค้ด : **TAXOOKBEE**

ที่ช่องกรอก Coupon ในหน้า Shopping Cart

www.magazine.dst.co.th

สมัครสมาชิก



รายละเอียดวารสาร เอกสารภาษีอากร

วารสารสำหรับผู้บริหารและผู้ประกอบการในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านกฎหมายบัญชีและภาษีอากรเพื่อใช้บริหารจัดการ การเงิน บัญชี และภาษีขององค์กร โดยมีเนื้อหาภายในเล่มดังนี้

Cover Story

ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือบัญชีที่กำลังเป็นไฮไลต์ในแต่ละเดือน รวมถึงบทสัมภาษณ์ในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ

Tax Talk

เสนอเกร็ดความรู้ด้านภาษี วิธีการปฏิบัติงานทางภาษี หยิบประเด็นข่าวสารภาษี การวางแผนภาษีในกรณีต่างๆ มาพูดคุยผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญ

Smart Accounting

อัปเดตมาตรฐานการจัดทำบัญชีประเด็นใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องรู้ รวมถึงเทคโนโลยีสำหรับนักบัญชี

Laws & News

ข่าวแถลงกรมสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สภาวิชาชีพบัญชี มติ ครม. ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ

Lifestyle

บทความด้านสุขภาพกายและใจ บุคลิกภาพ การพัฒนาตนเอง ไลฟ์สไตล์ คนทำงาน

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก



รับหนังสือ

ประมวลฎีกาฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 ชุด (มูลค่า 550 บาท)



รับสิทธิใช้ฟรี

ระบบ e-Magazine Index & Audio Book



รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษ

ฟรี! ปีละ 2 ครั้ง



รับส่วนลด สูงสุด 2,000 บาท

ในการอบรมและสัมมนาธรรมนิติ www.dst.co.th



รับส่วนลด สูงสุด 20%

ในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ ดูหนังสือได้ที่ www.dharmnitibook.com



รับส่วนลด ในการลงประกาศ

หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com



ขั้นตอนการลงภาคหนังสือพิมพ์ "ข่าวผู้ถือหุ้น"

ลงประกาศได้ครอบคลุมตามกฎหมาย และลงประกาศง่าย ผ่านระบบ Online เพียง 4 ขั้นตอน

ขั้นตอนการลงประกาศ ผ่าน Online เพียง **4 ขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ใหม่/เข้าสู่ระบบ

เข้าหน้าเว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ "ข่าวผู้ถือหุ้น" ที่ www.ThaiCorporateNews.com

สมัครสมาชิกเว็บไซต์ : จากนั้นกรอกข้อมูล แลกด "ตกลง"

หน้าแสดงฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่ พร้อมช่องกรอกข้อมูล และปุ่ม "สมัครสมาชิกใหม่"

เข้าสู่ระบบ : LOGIN โดยใส่ E-MAIL และ PASSWORD

หน้าแสดงฟอร์มเข้าสู่ระบบ พร้อมช่องกรอกข้อมูล และปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

www.ThaiCorporateNews.com

ขั้นตอนการลงประกาศ ผ่าน Online เพียง **4 ขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 3 : ลงประกาศ

เลือกเมนู "ลงประกาศ" : และเลือก "ลงประกาศ" ในวันที่ต้องการลงประกาศ

หน้าแสดงฟอร์มลงประกาศ พร้อมช่องกรอกข้อมูล และปุ่ม "ลงประกาศ"

กดเลือกรูปแบบการลงประกาศ : เช่น เลือกลง 1 ครั้งต่อวัน หรือ เข้าหน้า

หน้าแสดงตัวเลือกการลงประกาศ พร้อมปุ่ม "เลือก" และ "ยกเลิก"

www.ThaiCorporateNews.com

ขั้นตอนการลงประกาศ ผ่าน Online เพียง **4 ขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 2 : ชื่อแพ็คเกจและค่าธรรมเนียม

เลือกเมนู "สั่งซื้อ" : และเลือกชื่อ Package ที่ต้องการ

หน้าแสดงตัวเลือกแพ็คเกจ พร้อมปุ่ม "เลือก"

จากนั้น กรอกข้อมูลลงในใบกำกับภาษี (อยู่ในกระดาษ)

หน้าแสดงฟอร์มกรอกข้อมูลใบกำกับภาษี พร้อมปุ่ม "ตกลง" และ "ยกเลิก"

www.ThaiCorporateNews.com

ขั้นตอนการลงประกาศ ผ่าน Online เพียง **4 ขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 3 : ลงประกาศ

โปรดเลือกประเภทของประกาศ และเลือกรูปแบบการลงประกาศ

หน้าแสดงตัวเลือกประเภทการลงประกาศ พร้อมปุ่ม "เลือก"

เลือกไฟล์เพื่อลงประกาศ : รอรับรูปแบบไฟล์ PDF และไฟล์รูปภาพ

หน้าแสดงฟอร์มอัปโหลดไฟล์ พร้อมปุ่ม "อัปโหลด"

กด "บันทึกการลงประกาศ" และกด "ยืนยันการลงประกาศ"

หน้าแสดงฟอร์มยืนยันการลงประกาศ พร้อมปุ่ม "บันทึกการลงประกาศ" และ "ยืนยันการลงประกาศ"

www.ThaiCorporateNews.com

ขั้นตอนการลงประกาศ ผ่าน Online เพียง **4 ขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 2 : ชื่อแพ็คเกจและค่าธรรมเนียม

เลือกเมนู "รับชำระหนี้" : และคลิกที่ "รับชำระหนี้" ในรายการที่ดำเนินการแล้ว

หน้าแสดงรายการชำระหนี้ พร้อมปุ่ม "ชำระหนี้"

กรอกข้อมูลใบกำกับภาษี (อยู่ในกระดาษ)

หน้าแสดงฟอร์มกรอกข้อมูลใบกำกับภาษี พร้อมปุ่ม "ตกลง" และ "ยกเลิก"

หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ตกลง" และกดปุ่ม "ชำระเงิน"

หน้าแสดงฟอร์มชำระเงิน พร้อมปุ่ม "ตกลง" และ "ชำระเงิน"

www.ThaiCorporateNews.com

ขั้นตอนการลงประกาศ ผ่าน Online เพียง **4 ขั้นตอน**

ขั้นตอนที่ 4 : พิมพ์หนังสือพิมพ์

"สามารถดูประกาศ และแจ้งว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไร ได้ทางเว็บไซต์ลงประกาศภายใน 1 วัน"

เลือกเมนู "หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฟรี"

หน้าแสดงตัวเลือกการดูหนังสือพิมพ์ พร้อมปุ่ม "เลือก"

กดเลือกเล่มที่ต้องการ : โดยสามารถดูจำนวนที่ออกหนังสือพิมพ์ หรือในภาพยกตัวอย่าง

หน้าแสดงตัวเลือกการดูหนังสือพิมพ์ พร้อมปุ่ม "เลือก"

ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ออนไลน์ฟรี : สามารถ Print ไม้ PDF ที่ดาวน์โหลดได้

หน้าแสดงตัวอย่างหนังสือพิมพ์ พร้อมปุ่ม "ดาวน์โหลด"

www.ThaiCorporateNews.com

เข้าระบบใช้งานลงประกาศออนไลน์ ไปที่ : **Login โดยใช้ EMAIL และ PASSWORD**
 กรณีลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทางอีเมล : contact@thaicorporatenews.com



ธรรมนิติ
DHARMNITI

หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ปีที่
14

กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงิน
- การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่
- เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ
- เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า - ออก
- แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท
- แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อาญัติทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, โกงตอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพินสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

ราคาลงประกาศ 1 กรอบ 300 บาท

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แพ็คเกจ 1 10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท
แพ็คเกจ 2 30 กรอบ	7,650 บาท	6,750 บาท
แพ็คเกจ 3 50 กรอบ	12,000 บาท	10,650 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. กรณีซื้อแพ็คเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็คเกจ/1 บริษัท
 3. สงวนสิทธิ์ใช้แพ็คเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

www.ThaiCorporateNews.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่าย หนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : 02-555-0923-5

